

(สำเนา)

เลขรับ ๑๙๓/๒๕๖๒ วันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๒

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สภาผู้แทนราษฎร

ถนนประดิพัทธ์ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินทำกิน
ที่อยู่อาศัย และการออกเอกสารสิทธิให้แก่ราษฎร

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ด้วยปัญหาในเรื่องที่ดินทำกินและปัญหาการออกเอกสารสิทธิเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ
ที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน ส่งผลกระทบต่อราษฎรทั้งในด้านที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการด้านการเกษตรกรรม ซึ่งในปัจจุบันพบว่า ราษฎรจำนวนมากและเกษตรกรไม่มีที่ดินทำกิน
เป็นของตนเองทั้งที่อาศัยอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษ ทำให้ต้องเช่าที่ดินทำกิน อีกทั้งยังประสบปัญหาการสูญเสีย
ที่ดินทำกินให้กับนายทุน โดยสาเหตุของปัญหาในเรื่องที่ดินทำกินเหล่านี้เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ปัญหา
ความล้มเหลวของระบบการจัดการที่ดินโดยรัฐ ปัญหากระบวนการกระจายการถือครองที่ดินทำกิน ปัญหา
การไม่ยอมรับรองสิทธิของราษฎรที่ได้ครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐประเภทต่าง ๆ ทำให้มี
การผลักดันและขับไล่ราษฎรออกจากพื้นที่ซึ่งถูกกำหนดเป็นแนวเขตของรัฐ ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาสำคัญ
ที่ทำให้ราษฎรโดยเฉพาะผู้ประกอบการทางเกษตรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่มีที่ดินทำกิน
เป็นของตนเอง ถึงแม้จะมีการเสียภาษีบำรุงท้องที่ แต่ก็ไม่ได้รับการออกเอกสารสิทธิให้แต่อย่างใด
และส่งผลกระทบต่อที่ดินไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการกู้ยืมเงินเพื่อนำมาเป็นต้นทุน
หรือเพื่อเพิ่มมูลค่าในการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพได้ อันสะท้อนให้เห็นถึงความ
เหลื่อมล้ำในการถือครองสิทธิในที่ดินอย่างเสมอภาค การขาดประสิทธิภาพในการจัดการและการใช้ทรัพยากร
ของประเทศให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและราษฎร

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติดังกล่าวมาเพื่อขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย และการออกเอกสารสิทธิให้แก่ราษฎร ตามข้อบังคับการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔๙ ส่วนเหตุผลและรายละเอียดจะได้ชี้แจงในที่ประชุมสภาฯ ต่อไป

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

(ลงชื่อ) บุญรื่น ศรีธเรศ ผู้เสนอ

(นางบุญรื่น ศรีธเรศ)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย

(ลงชื่อ) มุกดา พงษ์สมบัติ ผู้เสนอ (ลงชื่อ) อุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ผู้เสนอ

(นางมุกดา พงษ์สมบัติ)

(นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย

(โปรดพลิก)

